



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รร.นรต.

โทร. ๑๐๙, ๑๔๐

ที่ ๐๐๓๕.(๑๑)/๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสรุปมติที่ประชุม/ข้อสั่งการ การประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

รอง ผบช.รร.นรต.

-เพื่อทราบ

ผบก.อก., ผบก.ปค., ผบก.ศฝต., ผบก.ศบศ.,

คณบดี ตศ., คณบดี นว., คณบดี สค.,

รอง ผบก.สทว., รอง ผบก.สปศ. และ ผกก.สลก.

ตามที่ได้มีการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการ รร.นรต. นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามสรุปมติที่ประชุม/ข้อสั่งการ การประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และรายงานผลการดำเนินการให้ ผบช.รร.นรต. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่าน สศก.รร.นรต.) ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

พล.ต.ท.

( ปิยะ อุทัย )

ผบช.รร.นรต./

กรรมการ/เลขานุการสภาการศึกษา

ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๓.๒	ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนบดี มติที่ประชุม: รับทราบ ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. ลง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคนบดี	ศบศ.
๓.๓	ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มติที่ประชุม: รับทราบ ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. ลง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ศบศ.
๓.๔	ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ รร.นรต. มติที่ประชุม: รับทราบ ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. ลง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ประธานกรรมการและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ รร.นรต.	สศก.
๓.๕	ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม) มติที่ประชุม: รับทราบ ประกาศสภาการศึกษา รร.นรต. ลง ๙ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)	สทว.
๓.๖	ระเบียบ รร.นรต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผบช.รร.นรต. (ฉบับที่...) พ.ศ. .... มติที่ประชุม: รับทราบ ระเบียบ รร.นรต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่ง ผบช.รร.นรต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑	สศก.
๓.๗	การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) มติที่ประชุม: รับทราบ สกอ. รับทราบและพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) มีมาตรฐานทางวิชาการสอดคล้องกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ อยู่ระหว่างเสนอ ก.พ. เพื่อรับทราบและพิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรว่า สามารถบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดได้หรือไม่ และในอัตราเงินเดือนเท่าใด	นว.
๔	เรื่องค้างการพิจารณา -ไม่มี-	
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	
๕.๑	การแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ประจำ รร.นรต. มติที่ประชุม: เห็นชอบ แต่งตั้งอาจารย์ประจำ รร.นรต. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๔ ราย ดังนี้	ศบศ., บก.อก., ตศ. และ สศ.



ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๕.๕	<p>การปรับแก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาการศึกษา และกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ ให้ รร.นรต. รับข้อเสนอแนะของสภาการศึกษา ไว้พิจารณาดำเนินการ และนำเสนอสภาการศึกษา พิจารณาในโอกาสต่อไป</p> <p>โดยสภาการศึกษา มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑. ในร่างข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ในข้อ ๑๐ เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาการศึกษา กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดให้คณะ ส่วนราชการระดับกองบังคับการ หรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มีสิทธิเสนอรายชื่อ นายกสภาการศึกษา กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามตำแหน่งที่ต้องสรรหาตำแหน่งละไม่เกินหนึ่งรายชื่อ เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการตีความข้อกฎหมายและให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นควรเติมคำว่า “โดยมติของคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน”</p> <p>๒. ให้ รร.นรต. ออกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสอดคล้องกับข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)</p>	สศก.
๕.๖	<p>การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบในหลักการ กำหนดให้คณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่ เพิ่มอำนาจหน้าที่ในโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใน รร.นรต. ท้ายประกาศ รร.นรต. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน รร.นรต. พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ปรับแผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ รร.นรต.</p> <p>๒. เห็นชอบ ให้เสนอแนะ ดร. ในการกำหนดตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งอาจารย์ในคณะตำรวจศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และการกำหนดจำนวนตำแหน่งฝ่ายอำนวยการในสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะตำรวจศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์</p> <p>๓. การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการวิชาการหลักสูตรนิติศาสตร์</p>	บก.อก.
๖	เรื่องอื่นๆ	
๖.๑	<p>ภารกิจของ รร.นรต.</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ ภารกิจของ รร.นรต. ในเดือน ส.ค. ๒๕๖๑</p>	สศก.
๖.๒	<p>กำหนดการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑</p> <p>มติที่ประชุม: กำหนดให้มีการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.</p>	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(โอบอล กิติกุล)

ผกก.สศก.รร.นรต.



ส่วนที่ ๑๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รร.นรต.

โทร. ๑๐๙, ๑๔๐

ที่ ๐๐๓๕.(๑๑)/๒๖/๒๐

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสรุปมติที่ประชุม/ข้อสั่งการ การประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

รอง ผบช.รร.นรต. (๑) และ (๒)

-เพื่อทราบ

ผบก.อก., ผบก.ปค., ผบก.คฝต., ผบก.ศบศ.,

คณบดี ตศ., คณบดี นว., คณบดี สค.,

รอง ผบก.สทว., รอง ผบก.สปศ. และ ผกก.สลก.

ตามที่ได้มีการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการ รร.นรต. นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามสรุปมติที่ประชุม/ข้อสั่งการ การประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และรายงานผลการดำเนินการให้ ผบช.รร.นรต. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่าน สศก.รร.นรต.) ภายในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

พล.ต.ท.



( สมชาย พิชร์อินโต )

ผบช.รร.นรต./

กรรมการ/เลขานุการสภาการศึกษา



ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๓.๑(ต่อ)	<p>๕. การปรับแก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาการศึกษา และกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม: ให้ รร.นรต. ขอความเห็นจาก พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบ.ช.รร.นรต. รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญช่วยให้การทำงานของ รร.นรต. และ ตร. ราบรื่นขึ้น</p> <p>๖. การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม: รร.นรต. อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	-สศก.
๓.๒	<p>การทบทวนผู้ทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ประเภทสังกัดคณะ รร.นรต.</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ ผลการพิจารณาของ รร.นรต. โดยไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ รร.นรต. พิจารณาวิธีการประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	-ศบศ., ประธานสภาคณาจารย์
๓.๓	<p>การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยสภาการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ตรวจสอบหลักสูตรมหาบัณฑิตทุกหลักสูตรของ รร.นรต. ว่าได้มีการรับรองคุณวุฒิหรือไม่</p> <p>๒. ให้ศึกษากรณี สกอ. มีการปรับเปลี่ยนเรื่องคุณวุฒิและประกาศ รร.นรต. จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามด้วยหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง</p>	-นว. -ทั้ง ๓ คณะ -ทั้ง ๓ คณะ
๓.๔	<p>รายงานรายรับ-รายจ่ายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ ๒</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ รายงานรายรับ-รายจ่ายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปีการศึกษา (๗ มี.ค. ๒๕๕๖-๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑) โดยสภาการศึกษา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. การรายงานรายรับ-รายจ่ายควรดำเนินการทุกปี และควรปรับแก้ไขการรายงานฐานะทางการเงินจาก ๕ ปีการศึกษา เป็น ๓ ปีการศึกษา</p> <p>๒. ปรับแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และมีระเบียบกลางที่ใช้ได้กับทั้ง ๓ คณะ</p> <p>๓. ให้ รร.นรต. ทบทวนหลักสูตรมหาบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรหากมีนักศึกษาจำนวนน้อยลงหรือไม่คุ้มค่า เห็นควรเปิดหลักสูตรต่อไปหรือไม่</p>	-นว. -ทั้ง ๓ คณะ -ทั้ง ๓ คณะ -ทั้ง ๓ คณะ
๔	เรื่องค้างการพิจารณา -ไม่มี-	
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	



ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๕.๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ รร.นรต. เพิ่มเติม มติที่ประชุม: เห็นชอบ แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบุญ สุขสำราญ เป็นคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ รร.นรต. เพิ่มเติม ตามที่ รร.นรต. เสนอ	-ศบศ.
๕.๕	การสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รร.นรต. มติที่ประชุม: เห็นชอบ แต่งตั้ง รศ.พ.ต.อ.โสรัตน์ กลั้ววิลา อาจารย์(สบ ๕) กค.สค.รร.นรต. ดำรงตำแหน่งคณบดี สค.รร.นรต.	-ศบศ., สค.
๕.๖	การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มติที่ประชุม: เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสภาการศึกษา มีข้อเสนอ ดังนี้ ๑. ให้ รร.นรต. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นรต. และนำผลคะแนนไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น หากมีเรื่องใดที่ต้องพิจารณาหรือขอข้อเสนอให้นำเสนอสภาการศึกษา ๒. ควรมุ่งเน้นหลักสูตร นรต. เป็นหลัก เพราะสร้างชื่อเสียงให้กับ รร.นรต. และควรพยายามทำคะแนนการประเมินให้สูงขึ้น ๓. ควรเติมเกณฑ์บางอย่างให้มีความท้าทายมากขึ้นที่เป็นจุดแข็งของ รร.นรต. ให้เด่นชัดขึ้น เพื่อท้าทายตนเอง ทำให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น และเป็นการยกระดับให้ดีขึ้น สาเหตุที่ได้คะแนนน้อยอาจเป็นเพราะ รร.นรต. ทำกิจกรรมมากแต่ไม่มีการนำเสนอให้บุคคลภายนอกรับทราบ ๓. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินไม่ควรใช้บุคคลเดิมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อจะได้มีข้อเสนอที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา รร.นรต. ต่อไป	-สปศ. -ทุกหน่วยทราบ -ทุกหน่วยทราบ -ทุกหน่วยทราบ -สปศ.
๖	เรื่องอื่นๆ	
๖.๑	ภารกิจของ รร.นรต. มติที่ประชุม: รับทราบ ภารกิจของ รร.นรต. ในเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ โดยสภาการศึกษา มีข้อเสนอ ดังนี้ ๑. การจัดกิจกรรม Cyber Day รร.นรต. ควรกำหนดวันจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ รร.นรต. และมีการตั้งงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปไว้ โดยจัดทำเป็นประจำทุกปี เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ ตร. กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และตั้งภาคเอกชนมาร่วมด้วย ๒. ด้านวิชาการ ควรจัดให้มีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตร ABC ของ ม.ศรีปทุม หรือโครงการ “iFIT บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ของ ม.กรุงเทพ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรของ รร.นรต.	-สทว. -ทั้ง ๓ คณะ
๖.๒	กำหนดการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งต่อไป มติที่ประชุม: กำหนดให้มีการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ รร.นรต.	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(โอบอล กิติกุล)